



การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ meet และระบบการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี e-meeting ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

- ร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565 - 2569 (ปรับปรุง)

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติปี 1 ประจำปีการศึกษา 2565



เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ และวิธีการ Login เข้าใช้ Internet ภายในมหาวิทยาลัย โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



โครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ด้านห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนหรือชุมชน ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ตำบลก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000-900 พร้อมทั้งติดแถบสี และติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC จัดมุมหนังสือพิเศษต่าง ๆ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ Internet จำนวน 20 เครื่องเพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ กิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)



กิจกรรม "ถุงยาพอเพียง ที่เพียงพอ"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรม "ถุงยาพอเพียง ที่เพียงพอ" พับถุงกระดาษจากกระดาษเหลือใช้ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาล ได้ใช้ประโยชน์ในการใส่ยาให้กับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว ทางสำนักฯ จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้ว แต่ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านสามารถนำอุปกรณ์ของตนเองมาได้ เช่น กระดาษของที่บ้านท่านเอง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน เป็นต้นไป ณ บริเวณมุมทะเล ชั้น1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



การอบรมทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย

อาจารย์ไชยพล กลั่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวิทยากรการอบรมทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.สุธาสนี ศิริโกภาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับทราบขั้นตอน วิธีการใช้งาน และได้ทดลองใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565